

**PHỤ LỤC IX**  
**DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**  
**SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021*  
*của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)*

STT	Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
<b>1</b>	<b>Dịch vụ thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý.</b>
-	Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
-	Tiếp nhận, cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
<b>2</b>	<b>Dịch vụ thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp.</b>
-	Dịch vụ lập lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với Công dân Việt Nam, Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức khác theo quy định.
-	Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.
-	Cung cấp lý lịch tư pháp và thông tin bổ sung giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
<b>3</b>	<b>Dịch vụ thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản.</b>
-	Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
<b>4</b>	<b>Dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực.</b>
-	Dịch vụ công chứng hợp đồng, giao dịch.
-	Dịch vụ công chứng di chúc, nhận lưu giữ di chúc.
-	Dịch vụ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản.
-	Dịch vụ công chứng bản dịch.
-	Dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
-	Dịch vụ chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.
<b>5</b>	<b>Dịch vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật.</b>
-	Tiếp nhận, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi

<b>STT</b>	<b>Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước</b>
	thi hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.